

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ ๓๗๐๗



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๖.๑ /๓๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

สำนักงานจังหวัดนราธิวาสได้ขอหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า

๑. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จะพิจารณาเฉพาะโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลของจังหวัด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ ล้านบาท หากเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จะต้องส่งให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณา หากเกิน ๑๐๐ ล้านบาท จะต้องส่งให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เป็นผู้พิจารณา

กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของส่วนราชการอื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการนั้นไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เองตามระเบียบพัสดุฯ นั้น ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

๒. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จะพิจารณาเฉพาะโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลของจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)